

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด  
เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๓

## บ้านเมืองเดือดร้อน ได้คิดเรื่องเทวทัตบ้างไหม

สรุปทองคำและดอลลาร์วันที่ ๒๓ เมื่อวานนี้ ทองคำได้ ๓ บาท ๙๘ สตางค์  
ดอลลาร์ได้ ๘๗ ดอลลาร์

เมื่อวานนี้สมเด็จพระพี่นางเสด็จไปทางน้ำหนาว ทางแยกเข้าน้ำหนาว ดูเหมือน  
จะเป็นตอนบ่าย หรือบ่ายสองโมงสามโมงก็ลืมหืมแล้วละ เราผ่านไปทีนั้นเห็นตำรวจ เห็น  
เจ้าหน้าที่อยู่ตามสายทางในระยะนั้นเป็นย่าน ๆ ไป แล้วก็มึนงงไปผิดปรกติเป็นจุด ๆ  
พอเอาของไปลงที่ด่านแรก เห็นพวกตำรวจก็เยอะ อยู่ย่นนั้นนะ คือเยอะผิดปรกติ เราก็  
เลยถาม ถึงได้เรื่องราวว่าพระพี่นางท่านจะเสด็จตอนบ่ายนี้ เสด็จมาจุดนี้ คือเป็นย่าน  
ๆ พวกตำรวจเป็นแถว จะเสด็จเข้าไปตรงนี้ ฟังว่ามา ฮ.นะ ไปก็ไม่นานนะเรา พอเอา  
ของวางแล้วมาเลย ตอนเรามาดูท่านยังไม่เสด็จมาถึง ยังเห็นพวกตำรวจพวกอะไรอยู่  
แถวนั้น แสดงว่าท่านยังไม่เสด็จมา แต่จวนแล้วละ เพราะมันเที่ยงแล้วนี่ ว่าท่านเสด็จ  
ตอนบ่าย

เวลานี้ไม่ได้ไปหล่มสัก ตั้งแต่สร้างตึกเรียบร้อยแล้วเลยไม่ได้ไปนะ นั้นเห็นไหม  
งานเรา แต่ก่อนไปเรื่อย ๆ ไปโรงพยาบาลหล่มสัก อำเภอหล่มสัก แถวนั้นไปเรื่อย  
เพราะมีตึกใหญ่อยู่ นั้น ไป ๆ มา ๆ เรื่อย ทีนี้พอตึกหลังนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วจน  
กระทั่งปานนี้เลยไม่ได้เข้าอีกเลยนะ นั้นเห็นไหม มันก็ต้องไปทางโน้นทางนี้เรื่อย ที่อื่น  
จำเป็นเรื่อยไปเลย ตอนนั้นที่นั้นจำเป็นก็ไปที่นั้น ๆ พอความจำเป็นเบาบาง ๆ ความจำเป็น  
หายไปที่ไหนจำเป็นมีตลอดนี้ ก็ต้องไป มีทั่วไปหมด เมื่อวานนี้ไปสองแห่งเท่านั้น  
ไปด่านแรก ด่านสุดท้าย แล้วก็กลับมา แต่วิ่งเร็วนะเมื่อวานนี้ รู้สึกจะวิ่งเร็วกว่าทุก ๆ  
ครั้ง จากด่านสุดท้ายมานี้แต่ก่อนประมาณ ๒ ชั่วโมง ๕๕ หรือ ๒ ชั่วโมง ๕๐ อย่างเมื่อ  
วานนี้ ๒ ชั่วโมง ๓๓-๓๔ นาที จากด่านโน้นถึงวัดเลย ๒ ชั่วโมง ๓๔ หรือพูดว่า ๓๕  
อย่างนั้นก็ไต่ เร็ว เราดูเข็มมันตั้ง ๑๑๐-๑๒๐ เพราะทางก็ดีด้วย

เมื่อวานนี้รถไม่ค่อยมีนะ แต่ก่อนพวกชาวนาเขาเกี่ยวข้าวทำนาเขาเร่งนาเขา รถ  
ก็เลยได้หายใจ พวกนี้โตดลงนารถก็เข้าพุ่มไม้ หายใจผอດแฝด ๆ ไม่งั้นรถมันจะตาย  
พวกนี้ขึ้นขี่คอรถ ไปที่ไหนเมื่อวานนี้ดูแล้วลักษณะเหมือนรถหายใจเขม่ว ๆ มันจะตาย  
มันได้พักผ่อนตามร่มไม้ เจ้าของไปเกี่ยวข้าว รถไม่ค่อยมีนะตามสายทาง เพราะฉะนั้น  
ถึงสะดวก เวลาไปนี้พุง ๆ เลยไม่ต้องรอ รถก็ต้องได้พัก เพราะพวกชาวนามีอิทธิพลไม่  
น้อยนะเกี่ยวกับรถกับรา มันมีอยู่ทุกบ้านทุกเรือน เวลาจำเป็นก็ออกไปถนนด้วยกัน

หัวมันชนถนนจ่ออยู่ถนนตลอด รถคันไหนจอดที่ไหน หัวมันจ่ออยู่ถนน มันไม่ออก ถนนจะไปไหน

ที่นี้พ่อเขาเกี่ยวข้าวกัน ไปที่ไหนเกี่ยวข้าวกันตามท้องไร่ท้องนา รถก็ไม่ได้ออก ถนน นี่ละถนนสะดวกเลย อย่างเมื่อก่อนตลอดสายทาง เราสังเกตดูรถไม่ค่อยมี แต่คนเต็มท้องนา เกี่ยวข้าวกันอีกทีก เขากำลังเร่งเตี้ยวนี่ เร่งเกี่ยวข้าวให้ทัน อย่างนั้นซี การทำนาของเล่นเมื่อไร พวกชวานาลำบากมากที่สุดนะ หลวงตาเป็นลูกชวานา พ่อแม่ปู่ย่า ตายายพาทำไร่ทำนา ตัวเราเองก็ตัวสำคัญตัวหนึ่ง ทำนา จึงรู้เรื่องของไร่ของนาหมด ถึงกาลเวลาที่จะลงคราดลงไถนี้ไปโลเลอยู่ไม่ได้นะ หมุนตัว ๆ ตามเวล่ำเวลากาลสมัยของฟ้าของฝนซี เวลาฝนตกมาเราต้องทำให้ทันการของเขา ถ้าเลยนั้นแล้วผลที่ได้จากท้องนาไม่สมบูรณ์ ต้องวิ่ง ๆ ถึงเวลาคราดเวลาไถตกกล้าอะไรนี้ ต้องเร่งให้ทันการ ฟังซิว่าทันการ ทุกอย่างนั้นแหละ

ถึงเวลาปักดำก็ต้องเร่งปักดำ คือฟ้าฝนมันไม่รอใคร เขาก็ไปตามกาลเวลาของเขา ส่วนมากมักไปตามกาลเวลา นอกจากฝนปักซีได้เรา ฝนภาคใต้เรา เราสงสารพี่น้องชาวภาคใต้ของเรา เราเป็นห่วงเป็นใย ตั้งหน้าตั้งตาจะไปเยี่ยมทั่วถึงกันหมด ไม่มีอะไรยิ่งหย่อนกว่ากันในประเทศไทยนี่นะจิตใจของเรา ด้วยความห่วงใยเมตตาสงสารครอบคลุมประเทศไทยของเรา เพราะฉะนั้นจึงว่าเราไปให้ทั่วถึงหมดเมื่อสังขารร่างกายพอเป็นไปได้ ที่นี้ตกลงเราก็เลยได้ประกาศให้พี่น้องชาวภาคใต้ได้ทราบ ว่าไปไม่ได้แล้ว ธาตุชั้นธรมันมีอำนาจเหนือเรา ที่แรกตั้งใจ พอต่อไปมันอ่อนลง ๆ สุดท้ายไปไม่ได้ เลยต้องยอมรับว่าไปไม่ได้

ที่นี้เมื่อไปไม่ได้ เราก็เป็นห่วง ทางโน้นก็เสียใจ มีหน้าซ้ำฟ้าฝนเทวทัตมาจากไหนไปพาดพี่น้องปักซีได้ของเรา ยกพวกไปพาดฝนให้มันลงทะเลหลวงโน่นนะ มันนำโมโห น้ำท่วมฟังว่า โถ เสียหายมาก หาดใหญ่ สงขลา ก็ทราบว่าท่วมมาก แล้วก็นครศรีธรรมราช พัทลุง นราธิวาส ท่วมทั้งนั้น แล้วท่วมที่ไหนใครจะไม่เป็นกองทุกข์ ที่มันสนุกร้องเพลงอยู่ก็แต่ลูกศิษย์หลวงตาบัววัดป่าบ้านตาด น้ำอ้อย น้ำตาล น้ำโกโก้ กาแฟ ท่วมปากพระ น้ำแกงท่วมปากพระ ท่วมปากพวกอยู่ในครัวเหล่านี้ พวกนี้อาจจะรื่นเริง นอกจากลำลักน้ำแกงเท่านั้น จามพิก ๆ นี่ก็มีความสุขบ้างรื่นเริงเป็นบ้าง

น้ำท่วมคนของเล่นเมื่อไร เสียหายไปหมด สิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ปลูกไว้เพื่ออะไรชีวิตจิตใจอยู่ในนั้นหมด อยู่ในสิ่งปลูกสร้างนั้นหมด หวังพึ่งอันนั้น ๆ แล้วที่นี้น้ำมาท่วม เสียปิดตึกไปเลยนี้เป็นยังไง เสียใจมากน้อยเพียงไร ความหมดหวัง ความสิ้นหวัง ก่อความทุกข์ให้คนได้รับมากน้อยเพียงไร นี่ตัวสำคัญอยู่ตรงนี้ เพราะฉะนั้นเราจึงได้พูดถึงว่า ฟ้าฝนเขาไปตามฤดูกาล บางแห่งก็เป็นไปตามเรื่องแหวกแนวของมันนั้นแหละ

อย่างที่มีมันท่วม ทุกปีก็ไม่เคยท่วม ภาคใต้ก็มีมาตั้งตึกดำบรรพ์ที่ไหน มันก็ท่วมเป็นกาลเวลา แต่นี่มันฟาดเอาเสียตั้งหลายจังหวัด เสียหายหมด เรื่องฟ้าเรื่องฝนมันเป็นอย่างนั้นแหละ

นี่พูดถึงเรื่องชานา เราเห็นใจพี่น้องชานาเรามากนะ เพราะเราก็เป็นลูกชานา ดูตลอดทั่วถึง ไม่ใช่ดูแบบลำเอียงนะ ธรรมดอะไรจะไม่ลำเอียง แต่กิเลสดูอะไร ๆ นี้ ร้อยเปอร์เซ็นต์ อย่างมากมันก็แบ่งให้ธรรมเสีย ๒๕% คือธรรมไปแย่งเอาได้ ๒๕% ๗๕% เป็นเรื่องของกิเลสหลอกหลวงสัตว์โลกทั้งนั้น ดิ้นตืดเป็นบ้าไม่มีวันอัมพอ โลกนี้มีที่ไหนสมบูรณ์ พี่น้องทั้งหลายได้ดูแล้วยัง อยู่กับโลก เกิดกับโลกมานาน ได้ดูแล้วยัง ธรรมท่านดูหมด โลกมันสมบูรณ์ที่ตรงไหน เพราะอะไรจึงไม่สมบูรณ์ เพราะความทวิโหย ความทะเยอทะยาน ความตืดความดั้น อันเป็นเรื่องของกิเลสเผาหัวใจสัตว์ ผลักหัวใจสัตว์ให้ทะเยอทะยาน ดิ้นรนกระวนกระวาย

ได้มาเป็นเศรษฐีแล้วยังไม่แล่นนะ พวกเป็นเศรษฐีละพวกที่โลภมาก เสริมเชื้อไฟขึ้นไป ได้เท่าไรก็ยังกระหืดกระหอบไปละ อยากรได้มากกว่านี้ ๆ สุดท้ายตายแล้วกองเงินทองสมบัติทั้งหลายนั้นไปไหน เอา พิจารณากันซิ พิจารณาให้ดีเราเป็นลูกชาวพุทธ อย่าเห็นแก่ความเป็นบ้าเหมือนกัน มีแต่ความทวิโหย แล้วมันสมบูรณ์ที่ตรงไหน ดิ้นฟ้าอากาศเขาก็สมบูรณ์ตามเดิม วัตถุสิ่งของต่าง ๆ มันสมบูรณ์ตามเดิมของมัน มันบกพร่องที่หัวใจของสัตว์โลก มันตืดมันดั้นเพราะกิเลสเผาหัวใจเท่านั้นเอง เพราะฉะนั้นโลกจึงหาความสุขไม่ได้ เมื่อกิเลสยังฝังใจอยู่แล้วและส่งเสริมมันตลอดเวลาตั้งที่เป็นมานี้แล้ว อย่าสงสัยว่าโลกนี้จะมีความสุขความเจริญ

ต้องมีธรรมเข้าแทรก มีธรรมเป็นน้ำดับไฟ เหยียบเบรกห้ามล้อบ้างซิ มันดั้นไปอะไร ดิ้นไปขนาดไหน ใครได้รับความสุขความเจริญเพราะความตืดความดั้นด้วยอำนาจของกิเลสมีที่ไหน ไม่มีว่างเลย ชี้ขาดเลยว่าไม่มี ถ้าระงับสิ่งเหล่านี้ลงได้ ความอยากความชวนชวายเป็นธรรมดานี้เป็นธรรม นี่พาให้คนมีความสุข ถ้าความตืดดั้นตามอำนาจของกิเลสแล้ว ไม่มีใครมีความสุขในโลกอันนี้ เพราะฉะนั้นเงินทองกองถึงชั้นพรหมโลก ก็มีแต่กองนั้นแหละ แต่ความทุกข์ก็เผาหัวใจคนจมลงในนรกอเวจีจะว่าไ

สูงมี ต่ำไม่มีมีเธอ พิจารณาซิ สูงมี ต่ำก็มี ท่ามกลางก็มี นั่น อันนี้ก็เหมือนกัน ท่ามกลางเช่นอย่างแดนมนุษย์เรานี้ เป็นท่ามกลางที่จะสร้างความดีความชั่วก็สร้างได้ พอหมุนตัวไปได้มนุษย์เรา ผิดกับสัตว์นะ แต่ถ้าลงนรกแล้วแก้ไม่ตก ขึ้นสวรรค์แล้วก็เสวยผลไปหาแก้มันอะไร ถ้าความสุขความเจริญพอดิบพอดืออยู่ในหัวใจแล้วสบายทั้งนั้น นี่สูงเป็นอย่างนั้น ถ้าต่ำแล้วก็ลงนรก เหล่านี้มีมาตั้งเดิม ใครอย่ามาอวดสามารถแก้

กล้ายิ่งกว่าพระพุทธเจ้า มาแข่งพระพุทธเจ้าไม่มี นอกจากเทวทัตจะสร้างความล่มจมให้แก่ตัวเองเท่านั้น มีแต่สร้างไฟนรกสร้างไฟเผาตลอดเวลา

แต่เทวทัตท่านยังดีนะ ท่านดียังไง ท่านเห็นโทษของท่าน ได้เป็นคู่กรรมคู่เวรพระพุทธเจ้ามา เป็นคู่แข่งพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าเป็นของจริง เทวทัตเป็นของจอมปลอม ตามรบรากันตลอด มาชาติสุดท้ายนี้ก็เอาอย่างรุนแรงมากที่สุดทีเดียว พระเทวทัตทำลายพระพุทธเจ้าจนถึงพระโลหิตห้อ ภาษาภาคอีสานเขาว่าห้อเลือด กลิ้งหินลงมาจากห้วยพระพุทธเจ้าให้ตาย แต่ไม่ตาย เพียงให้เทวทัตได้ใจนิดหน่อย

ในอนันตริยกรรม ๕ พระเทวทัตสร้างตั้ง ๒ อย่าง และสร้างความปั่นป่วนวุ่นวายแก่โลกก็มากในวงศาสนา พระเทวทัตเป็นองค์ที่หนึ่งที่แตกแยกกันเรื่องพุทธศาสนา และแตกแยกทำลายจิตใจของคนชาวพุทธให้ว้าวุ่นขุ่นมัวตาม ๆ กันไปหมด นี้อันหนึ่งแล้วทำลายสงฆ์ สงฆ์ที่มีความพร้อมเพรียงสามัคคีกัน แยกแตกจากกันไปเลยเป็นสังฆเภท ทำลายพระพุทธเจ้าพระเทวทัตเป็นอนันตริยกรรมข้อหนึ่ง และทำลายสงฆ์ให้แตกแยกความสามัคคีกัน ห้วนไหวไปทั่วพุทธจักรก็พระเทวทัตเป็นคนสร้าง แล้วสร้างความเดือดร้อนวุ่นวายระส่ำระสาย ให้ว้าวุ่นไปทั่วดินแดนแห่งชาวพุทธของเรา ก็คือพระเทวทัต แยกไปทางนั้นพระเทวทัต ทางนี้พระพุทธเจ้า ประชาชนจะให้เขายึดที่ไหนเกาะที่ไหน ว้าวุ่นขุ่นมัว ว้าวุ่นมากตรงนี้ พระเทวทัตสร้างไว้หมด

ครั้นเวลาสุดท้ายทำทายเป็นอันแล้วก็ไม่มียอะอะไรจะไปชนะความจริงได้ ความจอมปลอมมีเท่าไรเหลวไหลหมด แหกหมด แล้วทำลายเจ้าของผู้ทำอีกด้วย ทำทายเป็นพระพุทธเจ้า เอาทุกสิ่งทุกอย่าง ทำทายเป็นไหนก็จมนตรงนั้น ๆ สุดท้ายก็ได้เห็นโทษของตัวเอง พอเห็นโทษเต็มที่แล้วก็จะมากล่าวขอขมาท่าน มาพระองค์ก็รับสั่งสุดท้ายมาก็ไม่ได้พบเรตถาคต ถึงไม่ได้พบก็ขอให้ได้มา ก็ห้ามกันมา เราก็สรุปเลย มากก็บอกว่าจะมาถูกแผ่นดินสูบที่หน้าพระเชตะวัน ก็บอกชัด ๆ มากก็ตรงนั้นจริง ๆ มาถูกแผ่นดินสูบอยู่ตรงนั้นแหละ

เราสรุปลงเลยว่า ถูกแผ่นดินสูบในขณะนั้น วาระสุดท้ายไม่มีอะไรที่จะกลายเป็นเครื่องขมาพระพุทธเจ้าเพราะถูกแผ่นดินสูบ เหลือแต่คางกรรไกรนี้ ก็ขอถวายคางกรรไกรเป็นพุทธบูชาต่อพระพุทธเจ้าของเรา แล้วจากนั้นก็ถูกแผ่นดินสูบหายไป พระพุทธเจ้าทรงยิ้มพระโอษฐ์ เออ เธอตายคราวนี้เป็นคราวที่ตายสุดท้าย ต่อไปเธอจะเลิศเลอ คราวนี้เรียกว่าจมน ก็ยอมรับว่าจมน เพราะอำนาจแห่งกรรมของเธอทำพาให้จมนเอง นี่ก็เป็นกรรมของเธอที่จะทำให้พาให้ดีถึงขั้นดีเลิศเอง คือจากนี้ไปอีก โนนนะไม่ใช่เล่น ๆ นะ ประหนึ่งว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าชื่อ อัญญิสาระ

เวลาพระพุทธเจ้าทรงแสดงออกมานี้ทรงยิ้มพระโอษฐ์แล้ว คือพระเทวทัตตายนี้ จะไปจมในนรกไม่ทราบก็กับก็กลบ้นานเท่าไร จากนั้นไปพ้นจากนรกนี้แล้วจะได้มาเกิด เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้า เพราะอำนาจแห่งการถวายคางกรรไกรนี้ อัญญิสาระ แปลว่า กระตูดเป็นแก่นสาร ท่านก็พ้นภัยไปได้ ไอ้พวกเรากับเทวทัต กิเลสมันเหยียบหัวใจทุกวันนี้พาให้โลก โลกจนจะเป็นจะตายจนกระทั่งสะท้านหวั่นไหวไปทั่วเมืองไทย เห็นไหม ความโลภเวลานี้ เราเห็นหรือยัง กระเทือนถึงศาสนาเวลานี้

ความโลภ ความเห็นแก่ได้ เห็นแก่ร่ำแก่รวย สัมเนื้อสัมตัว เห็นแก่อำนาจบาตร หลวง ว่าเรานี้จะครอบโลกธาตุนี้ได้หมด อย่าว่าแต่ครอบเมืองไทยนี้เลย จะครอบไปหมดโลกธาตุ อำนาจปา ๆ เกื่อน ๆ อำนาจที่สร้างฟันสร้างไฟเผาตัวเองและเผาโลกอยู่เวลานี้มันจะไปเผาใครอีก พิจารณาซิ พวกพี่น้องชาวไทยเราก็ได้รับความเดือดร้อน เฉพาะเวลาที่เป็นนี้ แต่ผู้ที่สร้างความเดือดร้อนให้คนจำนวนมากนั้น เดือดร้อนในเวลานี้แล้วยังไม่แล้ว มันจะลงไปเดือดร้อนอยู่ในนรกอีกขนาดไหน เป็นยังไงมีหูไหมมนุษย์ทั้งคน มีหูมีตามีใจพอคิดเรื่องเทวทัตกำลังเผาหัวใจนี้อยู่สุด ๆ ร้อน ๆ นี้ไหม ที่มันกำลังสร้างความชั่วช้าลามกให้แก่ประเทศชาติบ้านเมืองอยู่นี้ เราอยากถามว่าอย่างนั้น

เอาธรรมมาถามกันซิ อันอื่นถามไม่ถึงใจ เอาธรรมมาถาม มันเป็นอย่างนี้ ทำทนายพระพุทธเจ้าได้จริง ๆ เหรอ แล้วทำทนายบาปกรรมอันสาหัสที่ตนสร้างไว้ได้จริง ๆ เหรอ แล้วไปปลงล้างนรกอเวจี ทำทนายนรกอเวจีได้จริง ๆ เหรอ ถ้าได้จริง ๆ เอา สร้างให้ยกโคตรยกเข้ามาสร้าง ให้ทำลายหมด อย่าว่าแต่เพียงของเราคนเดียวสองคนสามคนสี่คนห้าคน เอา ฟาดมันหมดทั่วประเทศไทย ฟาดมันหมดทั่วโลกนี้ กรรมอันนี้ใครจะเป็นคนรับ มีใครจะรับได้ไหม คนทั่วประเทศเขตแดนไม่มีใครไปรับ ก็คือผู้ทำนั้นแล เป็นผู้ที่จะรับ นี่คือความจริงร้อยเปอร์เซ็นต์

ใครอย่าไปทำทนายพระพุทธเจ้า ถ้าทำทนายพระพุทธเจ้าแล้ว พระพุทธเจ้าจะไม่มีขึ้นเป็นศาสดาแต่ละองค์ ๆ เลย จะถูกพวกกรรมหนาลามกทั้งหลายนี้ทำลายล้างไปหมด มันจะสร้างฟันสร้างไฟให้สัตว์โลกตลอดไป แต่ผู้มาต้านทานก็ยังมีอยู่อย่างนี้ ศาสดามีอยู่ ความจริงมีอยู่ศาสดาต้องมี เพราะศาสดาสอนความจริง รู้ความจริง กิเลสมันก็มีความจอมปลอมของมัน มันก็สร้างของมัน เราให้แก่ตัวของเราในหัวใจของเรา นะ เวลานี้กิเลสกับธรรมมันรบรากันอยู่ภายในจิตใจของเรา ต้องมีความเข้มแข็ง ไม่เข้มแข็งไม่ได้ แล้วจะจมได้เพราะอำนาจแห่งความเชื่อฝ่ายต่ำนั้นแหละ ฝ่ายสูงถ้าปฏิบัติตามไม่สงสัย พระพุทธเจ้าเลิศเลอ สาวกทั้งหลายเลิศเลอ เป็นจอมโลกมาตลอดเวลานี้ มีแต่การฝ่าฝืนบิบบิ้นต่อสู้ความชั่วช้าลามก จึงได้ความดีเลิศขึ้นมา

พวกเราเอาตั้งแต่ความเลวร้ายนั้นเธอเข้ามาแข่งหัวใจของเรา มันไม่ได้จัดจางนะ เรื่องกิเลสไม่มีวันจิตจาง ไม่มีวันอ่อนข้อ ให้จำคำนี้ไว้ให้ดี แต่ธรรมนั้นมีเวลาอ่อนนะ เวลายังไม่มีกำลัง จุดขึ้นไปตกลงมา ๆ อยู่ไหนแหละเวลามันอ่อน เวลาจุดขึ้นหลายครั้งหลายหนมันก็ค่อยสูงขึ้น ๆ ต่อไปมันก็ติดเหมือนกัน เหมือนกันกับกิเลสที่มันเคยติด เผาหัวใจโลก ธรรมเผากิเลสก็แบบเดียวกัน เมื่อถึงกาลเวลาแล้วเผาแบบเดียวกันเลย ไม่มีอะไรผิดแปลกกันแม้เปอร์เซ็นต์หนึ่ง พลังของกิเลสกับพลังของธรรมเมื่อฝ่ายใดมีอำนาจฝ่ายนั้นต้องทำความพินาศ เช่นอย่างฝ่ายต่ำมีอำนาจ ทำความพินาศแก่ตัวเองนั้นแล ทีนี้เราต่อสู้ขัดขืนกันไปไม่หยุดไม่ถอย ทางนี้ก็มีกำลัง ก็พิดกิเลสให้ขาดสะบั้นลงไป จนกระทั่งไม่มีกิเลสเหลือแล้ว บรรรมสุข ไม่ต้องถามหา อยู่ที่ตรงนั้นเอง วันนี้พูดเพียงเท่านั้นแหละ ไม่พูดมากละ พอ

เมื่อคืนวานนี้ดูไม่เห็นมีแสงไฟเลย เมื่อคืนนี้เห็นแสงไฟสว่างจ้า หรือจุดไฟไว้แล้วมันนอนหลับเฝ้าไฟเราก็ก็นอนหลับ (ไม่ได้นอนหลับคะ) ก็ไฟมันอยู่ไหน คนคนหนึ่งอยู่มืด ๆ ทางหนึ่งอยู่แจ่ม ๆ ไฟจุดไว้ตรงไหนมันเห็นหมด เมื่อวานนี้ไฟหายเงิบแถวนั้นหายเงิบเลย นี่คงตายกันหมดแล้ว เราจะมานิมนต์พระไป กุสลา กลางคืนก็ใช้ไม่ได้อีก อู๊ย มันขัดทุกอย่าง ให้เห็นใจพระนะ อย่ามาปลุกท่านไปกุสลา เมื่อคืนเห็นไฟสว่างจ้า โอ้ เข้าทำดี เราก็ก็นั่งสงสัยอีกว่ามันเข้าทำแบบไหน ตั้งปัญหาถามอีก หรือมันเข้าทำแบบที่ว่าจุดไฟไว้แล้วเจ้าของนอนครอก ๆ ให้ไฟทำหน้าที่เผาไหม้มันจนไม่มีเหลือ อย่ามาขอน้ำมันในวัดนี้อีกนะ มันจะหมดแล้ว ทั้งโมโหทั้งจะอดหัวเราะไม่ได้ เป็นอย่างนั้นนะ กิเลสพิดคน เราพูดถึงกิเลสพิดคน เป็นอย่างนั้นนะ จนเดือดร้อน โอ้เราก็ก็นิมนต์พระไปกุสลา พระก็นอนครอกแครก ๆ อยู่ด้วย ทั้งหลับทั้งตื่นอะไรก็ไม่รู้ เลยยุ่งใหญ่ ปล่อยทิ้งไว้ นั่นแหละ ป่านนี้จึงมาถามหา ตายหรือยัง ให้พร

เป็นหมอยุโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี มากกราบเรียนขอเครื่องมือแพทย์ครบเครื่องเจาะนิวไนด์

ในโรงพยาบาลศูนย์เขาไม่มีเธอ ไม่มีลบบอกให้หมด โรงพยาบาลอื่นเขามีนี้ ยังไม่มีครับ ในภาคอีสานยังไม่มีเลย ทั่วประเทศมีแค่ ๒ เครื่องที่ศิริราชกับเชียงใหม่

เครื่องมืออันนี้เธอ มันราคาเท่าไรมันถึงมีเพียงแค่ ๒ อันเท่านั้น

ถ้าทั้งชุดนี้ประมาณ ๔ ล้านบาท

โห มันก็น่าเป็นได้ มันไม่น่าจะมี ตั้ง ๔ ล้านบาท

โรคนี้ ภาคอีสานเราเป็นกันเยอะครับหลวงตา

ไปเดือนภาคีสานหนอยนะ ภาคีสานอย่าเป็นกันเยอะมาก หลวงตาบัวไม่มีเงินจะซื้อเครื่องมือ มันต้องยั้งมัน ต้องแก้กันอย่างนั้นชิวะ โถ ถึง ๔ ล้านมันก็แยะเหมือนกันนะ ตั้ง ๔ ล้านเครื่องมือผ่าว่าไปซิ

เราผ่านิวเราต้องผ่าที่โตครับ แล้วไขมันจะเสียการทำงาน หน้าที่มันจะน้อยลงทำงานได้น้อยลง ถ้าเรามีเครื่องมือชนิดนี้ คนใช้ก็จะได้ประโยชน์จะอยู่ได้นาน เป็นกล้องส่อง ใช้กล้องส่องไปแล้วผ่า มีภาพเห็นแบบทีวี

ตั้ง ๔ ล้านเชียวเรอะ ไม่ใช่เล่นนะ โถ ตั้ง ๔ ล้าน ๕ ล้าน เดียวนี้แต่ละตึก ๆ ๔ ล้าน ๕ ล้าน เขี่ยบหัวหลวงตาบัวแหลกหมด กำลังสร้างตึกหลายหลังเวลานี้ ตึกละ ๔ ล้าน ๕ ล้านเต็มไปหมดแถวนี้ นั่นซีเราถึงอ่อนใจ มีเฉพาะศิริราชกับเชียงใหม่ที่ทรอนั่นซี ตั้ง ๔ ล้านไม่ใช่เล่น แล้วเป็นระยะที่เราหนักด้วยเวลานี้ เรากำลังหนักมากด้วยนะ ไม่ใช่หนักธรรมดา หนักมาก นี่หนองบัวลำภู นี่ก็ ๓ ล้าน กำลังสั่งเครื่องมือแพทย์นะ ๓ ล้านทีเดียว หนองบัวลำภู หมายถึงเครื่องมือแพทย์ที่สั่ง เรียกว่าแพง ๆ หน่อย มีหลายเครื่องรวมกันแล้ว ๓ ล้าน ที่โรงพยาบาลหนองบัวลำภู กำลังสั่งไว้แล้วยังไม่ตกมา จวนแล้วนะ มันน่าจะถึง ๓ เดือนแล้วมั้ง นี่มันจะ ๒ เดือนกว่าแล้ว

นี่พูดถึงเรื่องว่า ที่เราหนักมากคือมันเป็นอย่างนี้ละ ทางนั้น ๓ ล้าน ทางนี้ ๔ ล้าน ตึกแต่ละตึก ๆ ละ ๔ ล้านขึ้นไป ๔ ล้านขึ้นไป โรงเรียนก็มีตึก ๓ หลัง โรงเรียนอีกหลังหนึ่งกำลังแบกเวลานี้ แล้วก็หนองบัวลำภูอีก ๓ ล้าน นั่นฟังเอาซิ หนักมาก เพราะฉะนั้นจึงว่าขอให้รอไว้ก่อนนะ พิจารณาเสียก่อน ไม่งั้นจะตายจริง ๆ หลวงตาบัวตายนี้โห ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะ กระเทือนทั่วประเทศไทย จึงต้องให้รักษาความกระเทือนนี้ไว้ให้สงบ เอาเท่านั้นก่อนนะ

ถ้าขึ้นกราบนิมนต์หลวงตาพิจารณาอีกที่นึงคะ

ก็พิจารณาแล้ว จะมานิมนต์อะไรอีก

นิมนต์อีกรอบนึงคะ

มันที่รอบแล้วพิจารณาอยู่นี่นะ เอาไว้นั้นละให้พระท่านดู เวลานี้กำลังหนักมาก จึงได้เรียนให้ทราบว่ หนักมากจริง ๆ เวลานี้ กำลังอยู่ในระยะที่หนักมากจริง ๆ ที่เดียวแล้วเครื่องมือที่สั่งเวลานี้ กำลังตกเข้ามาเรื่อย ๆ นี่ก็ไม่ได้นับนะ อันนี้เรานับแต่จำนวนที่ใหญ่ ๆ ว่างั้นเถอะ พวก ๓ ล้าน ๔ ล้านนี่นับ ส่วนจำนวนพวกแสน ๆ พวกล้านไม่ได้นับนะ ไหลเข้ามาเรื่อย ๆ แหละ พอมาถึงปั๊บจ่ายปั๊บ ๆ เรื่อย เราก็ภูมิใจอยู่ที่ว่าโรงพยาบาลศูนย์เราได้เครื่องมือทำตาอย่างสมบูรณ์แบบเลย อันนี้เราภูมิใจนะ เรียกว่าให้สมบูรณ์แบบ เปิดอกไว้ด้วยนะ คือเครื่องมือทำตาให้สมบูรณ์แบบ ถ้าเครื่องไหนบกพร่องไม่ดีควรซ่อมได้ให้รีบซ่อม ถ้าซ่อมไม่ได้แล้วให้รีบสั่งใหม่มา ไม่ต้องมาขอ

อนุญาตจากเรา พอส่งมาแล้วของตกมาปั๊บ ทางหมอรับรองคุณภาพแล้ว บิลส่งมาถึงปั๊บ ใช้จ่ายทันทีๆ เลย คือเครื่องมือทำตาโรงพยาบาลศูนย์ เรียกว่าให้สมบูรณ์แบบตลอดมานะ

เมื่อเช้านี้ลง แค่ ๑๗ นะ เมื่อวาน ๑๖ ครั้ง วันนี้ ๑๗ ความหนาวเบาว่าเมื่อวานเล็กน้อย ไม่ค่อยหนาวมาก เมื่อวานนี้ ๓ บาท ๔ บาท.ได้ทุกวันๆ มันก็ค่อยคืบ มีพักเครื่อง ติดเครื่อง เร่งเครื่อง เป็นธรรมดา ค่อยคืบไปคลานไปอย่างงี้ เมืองไทยเราเป็นใหญ่ยกที่เดียวไม่ได้ ไม่ใช่ยกกล้วยหอม ถ้ายกกล้วยหอมมันยกง่ายนะ แต่ยกชาติยกบ้านยกเมืองนี้ยกยาก ต้องต่างคนต่างช่วยกันยก ได้คนละชิ้นสองชิ้นยกมันค่อยขึ้นของมันเอง วันนี้ได้เท่าไร (๑ บาทครับผม) วันนี้เริ่ม ๑ บาทแล้วนะ

เปิดดูข้อมูล วันต่อวัน ท้นต่อเหตุการณ์ หลวงตาเทศน์ถึงเรื่องอะไร ทาง internet

[www.luangta.com](http://www.luangta.com) หรือ [www.geocities.com/bantadd](http://www.geocities.com/bantadd)